

MỘT TỶ MAY MẮN CHO CÁC NGÀI DÙNG XE HƠI

BOURNE NOUVELLE
AUTOMOBILISTES

AEROSHELL

Bây lâu nay, dầu

chì dùng để chạy tàu bay, nay hãng dầu Á-TÊ-Á đem bán để chạy xe hơi.



Trên mười năm nay, các hãng tàu bay lớn ở hoàn-cầu đều dùng thứ dầu thượng hảo hạng này cả.

Mỗi tuần-lễ hãng tàu bay AIR-FRANCE đem thư từ đến cho các ngài không bao giờ chậm-trễ là cũng nhờ thứ dầu AEROSHELL. Dùng dầu AEROSHELL, đi trên 3000 cây số, máy xe các ngài mới phải chùi một lần.

Dầu AEROSHELL

là thứ dầu thượng hạng để chạy tàu bay
là thứ dầu đặc - sắc để chạy xe hơi.

MỘT CÔNG TY BẢO HIỂM

RẤT MỚI

(Bảo hiểm gái trinh)

Ở đời mới này, về mặt dinh nghiệp, thường xuất hiện những cơ quan rất mới mà từ trước tới giờ chưa từng có, như cơ quan « bảo hiểm », bảo hiểm nước, lửa, xe, tàu, hàng, nhà cửa, rồi bảo hiểm sống, bảo hiểm cấp vợ, bảo hiểm cấp con, bảo hiểm cả đến giọng hát, nghề đã mới rồi, nay có công ty « bảo hiểm gái trinh » càng xuất sắc hơn!

Có lẽ đời sống khó và vất vả, vất vả là giáo đạo đức xưa, cần chữ « trinh » như không có giá trị gì, không cần giữ gìn cần thận như đời trước. Như vậy thì phần phụ nữ được tự do làm, song về phía đàn ông có thiệt thòi, thiệt thòi vì ra công kén chọn một người yêu trăm năm, lớn công phu, hao tiền lớn của, lại thêm mai mối này nọ mà không có cái gì bảo chứng cái giá trị « chữ trinh » ngàn vàng kia, rồi « ếp cái cô hay chị đã bán rẻ nhiều ít trước rồi, đáng tức biết bao!

Không chỉ phải đàn ông chọn vợ, cần có bảo chứng chữ trinh, mà chính nhà giàu sang làm cha mẹ, làm anh, đối với con em gái ngày nay, không thể cẩn thận như đời xưa, phải cho các chị đi học, xen vai trong trường giao tế, chen lẫn với đàn ông, cái đó có khi có sự nguy hiểm mà khó tránh.

Nghĩ như vậy, loài người hay Quảng châu, Tàu, gần đây có mấy nhà dinh nghiệp mới lập một công ty gọi là « công ty bảo hiểm trinh tiết » rõ là một kế nguyên mới trong vấn đề hôn nhân.

Theo tính thường, loài người hay « chuyện mới » và « chuyện cũ », nên cơ quan bảo hiểm mới này

biên người hoan nghinh, sự nghiệp phát đạt rất mau chóng. Phần đông cha mẹ có con gái chưa chồng, có ý sợ bọn cường bạo lăng nhăng công bọn con trai lừa gạt, đều ngấm ngấm gói tẩm ảnh con mình và nộp tiền bảo hiểm với công ty ấy; họ có nỗi sợ hãi về sự ra nhiều tẩm ảnh gói ra các phần cuộc, dẫu chia nhau phái người ngấm ngấm đi coi chừng cách hành động của các cô ấy.

Cơ quan của công ty sắp đặt cũng châu đáo, ở đây rất đông, thể khắp các nơi, bao nhiêu cậu công tử « bảnh » quen nghề quyền trượng ra giờ lâu nay, đã nhiều cậu bị cơ quan công ty ấy đổi phó một cách gắt gao, có chưa bớt thôi « xèo » đi nhiều. Tuy vậy, có lợi bên này tức có hại bên kia, những con nhà khước các đường dẫn để ghi tên vào sổ bảo hiểm ấy thì đều ở vào những trường hợp sẽ giao chính đáng mình hạch cũng bị cơ quan ấy coi chừng, mất thú tự do của các cô, phái nữ giới chân chính cũng mang cái trọng buống « lỗ cười lỗ khước ».

Hiện dư luận người Tàu đối với công ty bảo hiểm này, họ nói:

« Con gái chưa chồng bị chứng dụ dỗ lừa gạt, bảm hiếp mà mang cái nạn thất trinh, đều ấy rất đáng thương tâm. Song theo cách tổ của công ty bảo hiểm mới này, đem trinh tiết của bọn gái làm vật buôn bán, không chỉ phạm quyền tự do của nữ giới, mà làm cho chữ « trinh » quý giá kia cũng rẻ mất, rất cực bọn gái trở làm mối hàng cho con nhà bần.

Theo như lý lẽ thì « công ty bảo hiểm gái trinh » là vật thừa, chỉ

mặc lừa con buôn dầu cơ mà, là ngu dại đem tiền cúng cho chúng cái chớ nhà ích gì hết!

Phàm cái gì của mình, mình không tự giữ gìn được mà cậy kẻ khác giữ hộ, là đều không chắc chắn, lại nguy hơn nữa. Các mẹ có con không giữ được tiết trinh của con, người con gái có tiết trinh là vật quý vô giá của đời mình mà không tự giữ, đi cậy người khác giữ hộ, như cơ quan bảo hiểm kia dẫn toàn đàn bà cô, còn có chuyện mai mối lợi dụng nữa; huống hạn đàn ông, nếu có xen bọn trằng gió vào thì nguy cho các cô vô cùng! Không chỉ thế thôi, giữ cái trinh, dầu được trọn vẹn, mà khi có chuyện rồi lại trở ngại « trong bọc trên đàn » thì cũng chưa phải là trinh được, cái bại có kém gì mất chữ trinh.

Vậy theo lý lẽ, cơ quan bảo hiểm ấy là thừa, có chăng thì làm cái « khóa trái tiết » như bên tây về đời xưa là tiện và chắc chắn hơn.

Kỳ văn

Trận cười....

(Tiếp theo trang trước)

thì liên lợi hơn.

— Quốc-Tá đã đi rồi, bây giờ làm thế nào?

Khích - Khắc trả lời. (Đến đây con giận ào lên cuối kia mới koi người, ghé chưa!)

Hành-Phá thì ra: cho người theo mà mới trở lại.

Khích-Khắc bên trong bọn gác xe dẫu ngựa hay mà truy theo, đến người mới gặm môi thì eo kíp, mới Quốc-Tá trở lại. Quốc-Tá thuận tình trở lại vào quân dinh Tấn.

Khích-Khắc bảo Hành-Phá cùng Tôn-tương-Phu cùng ra mã. Khích-Khắc nói:

— Khích-Khắc rầy rầy bị tội với quả quân vận không dám nhận lời, nay hai quan đại phu tại nước Lỗ. Vẻ đang đứng Khích-Khắc sang thuận. Khích-Khắc nay nghe theo lời người đây.

Quốc-Tá — Nguyên soái đã đủ lòng thuận theo đầu gối của lệ quốc xin dâng lễ làm tin: Bên nước Tấn xin triều nước Tấn và trở đất đã xam cho nước Lỗ và nước Vệ. Còn bên nước Tấn phải rút quân ra khỏi biên cảnh nước Tấn, không động chạm máy lông mùa thu v. v.

Đoạn, làm lễ minh thế, đồng nhận lời minh thế. Tấn rút quân về, tha Phàng sừ Phá. Tử trả xam địa cho Lỗ, Vệ...

Thế là kết liễu lần kịch « Dục phụ tiền khách ».

Trên lịch sử xưa nay đồng lập mà kể trận giặc do một tiếng cười gây ra, có lẽ chuyện trên này là không tiền khoản hạn, dẫu cho đời « năm châu chung chạ sáu giông đánh quyền » như đời nay cũng chưa thấy « dân có chuyện lạ như vậy mà lại chuyện lịch sử, chứ không phải chuyện bịa đặt. (?) (Hết)

(1) Tiếng bản trước có thuật chuyện kép hát « Mèo-Mèo » cũng là chuyện đời.

MƯỜI VẠN BẠC CỦA AI ?

Nếu các ngài xưa hàng AN THÀNH từ 12300 trở lên đều được miễn một vé số số Đông-Dương mở ngày 11-7-36, may ra trúng 6 10 vạn.

- MỚI CÓ....
- Áo chemisette « Sola » 1300
 - Áo chemisette « Avia » 090
 - Áo chemisette « Elegant » 065
 - Áo chemisette « Elegant » col fermeture 075
 - Quần tằm « Slip » de bain en laine 1.50
 - Quần tằm « Slip » de bain en coton 0.50
 - Áo Pull-over kiểu Doctorat 3.20
 - Áo maillet de bain en laine 3.20
 - Áo maillot de bain en coton 0.80
 - Áo Pull-over kiểu mới « Sola » 3.50
 - Tussor soie một thước 1.50
 - May một bộ quần áo hết 5m50.
 - Lụa Hà-Đông biên satin tốt nhất hàng khổ rộng 0x85 bán 0375 một thước. Hàng rẻ nhất là 0335, 0340, 0355, 0365. Mua buôn giá đặc-biệt.

AN-THÀNH
N° 41, Phố Hàng Đào, N° 41 HANOI

Muốn in tốt, mau, và giá rẻ, nên đến nhà in

TIENG-DAN

N 128 — Rue ĐÔNG-BA — HUẾ

Portatif dimensions 44 x 23 x 38 cm
ressort de 22m/m 75
Avec arrêt automatique 85

M^{me} RICHARD
PHOTO CINÉ GRAPHE
87 Rue GIA - LONG
HUẾ

Violon chevillé spécial pour pays chaud 8300
Mandoline id 1200
Banjo guitar, accordéon, prix à partir de 1800
Appareil photo à partir de 2500
Appareil prise de vue ciné 7800
Projecteur de ciné 7200

